



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ขอนแก่น : โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำประธานกรรมการและผู้จัดการของสถาบันเกษตรกรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด, สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด, สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาง จำกัด, และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น จำกัด พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ) ผู้กำกับดูแลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีของจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากในรอบฤดูการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่น มีสหกรณ์ได้รับการพิจารณาให้เข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีจำนวน 3 แห่ง คือ ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่น จำกัด, สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จำกัด ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมารับบริการ ณ จุดรับจำนำของสถาบันเกษตรกรดังกล่าว จำนวน 14,322 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 50,722.58 ตัน สหกรณ์มีรายได้จากการบริการ 7,608,380.25 บาท เมื่อมีการประเมินผลและสอบถามความคิดเห็นจากเกษตรกรที่นำข้าวเปลือกมารับบริการ ณ จุดรับบริการของสถาบันเกษตรกร เกษตรกรจะให้ข้อมูลตรงกันว่า การนำข้าวเปลือกมายังจุดรับบริการของสถาบันเกษตรกรจะมีความสบายใจมากกว่าไปแหล่งอื่น ทั้งในเรื่องของน้ำหนักข้าว การวัดความชื้น และการหักสิ่งเจือปน จึงอยากให้จังหวัดสนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และมีอุปกรณ์ต่างๆ ตามเงื่อนไขของโครงการรับจำนำ ให้สามารถเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิตที่จะถึงนี้อีก เพราะเกษตรกรได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและของรัฐบาลสถาบันเกษตรกรก็มีรายได้จากการให้บริการในฐานะจุดบริการรับจำนำ และสหกรณ์ก็สามารถนำรายได้จากการให้บริการมาคืนให้กับเกษตรกร ในรูปของเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้อีก และข้อสำคัญคือสถาบันเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีที่ผ่านมา ไม่ได้สร้างปัญหาหรือสร้างภาระใดๆ ให้กับโครงการและจังหวัดขอนแก่นเลย

